

รายงานผล

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำและถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ โดยท่านนายกทวน ช่างแคน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ หมื่นทิว รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗

โดยมีกิจกรรมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ทำความสะอาดถนน ๒ ซ้างทาง ถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ บริเวณถนนบ้านโคกกลาน / ถนนบ้านเขื่อน้ำ / ถนนบ้านจิว / ถนนบ้านเทื่อม-นาสี / และถนนบ้านนาสี-โนนสะอาด

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำขอขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนที่ชำรุด ที่ให้การต้อนรับและช่วยเหลือในการดำเนินงานกิจกรรมเป็นอย่างดี

(๑) ประเด็นการมีส่วนร่วม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน และคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันสำคัญของชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



(๒) ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.เขื่อน้ำ กำนัน ตำบลเขื่อน้ำ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึง ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเขื่อน้ำ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

(๓) ผลที่ได้จากการมีส่วนร่วม

๑. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.เขื่อน้ำ กำนันตำบลเขื่อน้ำ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึง ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเขื่อน้ำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันสำคัญของชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ในการดูแล ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชน

๒. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการทำกิจกรรมทำความสะอาดท้องถนนและซ่อมแซมถนน ให้ถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ สะอาด สวยงาม และได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างสะดวก เรียบร้อย เช่นเดิม



(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากภารกิจกรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ อบต.เขื่อน้ำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของท้องถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ ซึ่งอบต.เขื่อน้ำจะนำไปปรับปรุงแก้ไข วินัยของประชาชนในเขตตำบลเขื่อน้ำ ในการทิ้งขยะลงบนท้องถนน รวมถึงการใช้ถนนของรถใหญ่ รถ ๖ ล้อ ที่มีโอกาสทำให้ถนนพังได้ง่ายขึ้น เพื่อให้อนาคตข้างหน้าถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ จะได้มีสภาพสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยมี นายพิเชษฐ์ หมื่นทิว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ประธานในพิธี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนใน ๒ ฝั่งถนนในเขตตำบลเขื่อน้ำ

